

สินทรัพย์ชุมชน

■ ทัศนะ วิลามาศ

ก้านกล้วยมาประดิษฐ์ดอกไม้แห้งสร้างรายได้

ที่ **เขมรารุ** จังหวัดอุบลราชธานี เมืองสุดเขตแดนสยาม ได้มีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มหนึ่งที่ได้รับคำแนะนำจากนายอำเภอหนุ่มไฟแรง อย่าง **ประศาสน์ ผลแก้ว** นายอำเภอเขมรารุ ที่เดินทางไปรับราชการอยู่หลายที่หลายแห่ง และแต่ละแห่งที่ไปก็เห็นต้นกล้วย ถูกทิ้งขว้างไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์

เขาคิดและอยากจะทำอะไร ขึ้นมาจากเศษวัสดุที่หลายคนมองข้าม จึงได้ทดลองทำดอกไม้จากก้านกล้วยที่เหลือใช้มาทำตามจินตนาการของตัวเอง จนสามารถสำเร็จออกมาสวยงามและมอบให้กับเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรีอำเภอ หรือ กทสอ. นำไปทดลองทำ และส่งจำหน่าย

ปรากฏว่า ดอกไม้จากก้านกล้วยนี้ มีกระแสตอบรับเข้ามาจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก และกลายเป็นสินค้าดีเด่นในโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลของอำเภอเขมรารุในที่สุด

นายอำเภอประศาสน์ บอกว่า ทุกวันนี้กลุ่มแม่บ้านได้รวมตัวกันทำ แต่ทำเฉพาะในเมืองก่อน โดยรวมกลุ่มกันได้แล้ว 35 คน สามารถผลิตดอกไม้จากก้านกล้วยนี้ได้วันละไม่ต่ำกว่า 20 กระเช้า หรือแล้วแต่ลูกค้าจะโทรศัพท์มาสั่งจอง หลายคนนำไปเป็นของกำนัลสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่

หลายคนนำไปประดับตกแต่งใน ห้องทำงาน และหลายคนก็ส่งไปขายยังต่างจังหวัด

หากพูดถึงวิธีการทำจะเริ่มต้นด้วยการนำวัสดุจากต้นกล้วย ทั้งก้านกล้วย ก้านกล้วยแห้ง ใบกล้วยแห้ง ลวดเส้นเล็ก กระดาษย่น ก้านมะพร้าว ตลอดจนเถาวัลย์ต่างๆ มาใช้ประดิษฐ์เป็นดอกไม้



ดอกไม้งามที่ผลิตจากต้นกล้วยที่ใครๆ มองว่าไม่มีค่า

โดยก้านกล้วยแห้งนับเป็นตัวจักรสำคัญในการประดิษฐ์

เริ่มต้นใช้มีดคัทเตอร์ปาดให้คม เผลียงตามความต้องการ ซึ่งก้านกล้วยที่ปาดออกมาจะมีลักษณะสวยแปลก และเมื่อนำมาเข้าดอกจะเรียบสวย และสามารถนำมาประกอบเป็นดอกไม้ได้

ตามจินตนาการของแต่ละคน

นอกจากนั้น ยังใช้เถาวัลย์นำมาตกแต่งเป็นที่รองรับ หรือทำเป็นกระเช้าแล้ว จะได้ดอกไม้ที่สวยงามอย่างมีศิลปะ นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าจากวัสดุที่ไร้ค่า เป็นที่นำที่ยิ่งนัก และหากมีการพ่นสีหรือย้อมสีเข้าไป จะทำให้ดอกไม้ก้านกล้วยที่ไม่น่าสนใจกลายเป็นสิ่งงามตาขึ้นมาทันที

ในวันหยุดราชการ กลุ่มแม่บ้าน กทสอ. จะรวมตัวกันมาประดิษฐ์ดอกไม้ที่ห้องประชุมประจำอำเภอ ซึ่งมีทั้งหมดในขณะนี้จำนวน 35 คน เพื่อนำไปวางจำหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยได้เปิดจำหน่ายไว้แล้วที่ร้านกลุ่มแม่บ้านข้างธนาคารกรุงเทพ ถนนอรุณประเสริฐ ปากทางเข้าตลาดสดเขมรารุ จำหน่ายในราคาตามแบบตามขนาดตั้งแต่ 100-300 บาท

และในปีที่ผ่านมากลุ่มแม่บ้านได้นำดอกไม้ประดิษฐ์ จากต้นกล้วยขึ้นทูลถวายสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งพระองค์ทรงเสด็จเยือนบ้านหนองผักแว่น

อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี พระองค์ท่านได้ทรงชมเชยพร้อมได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้เป็นการสมทบกองทุน และพระองค์ทรงรับโครงการนี้ไว้ในอุปถัมภ์ ศูนย์ศิลปะบ้านหนองผักแว่น อีกด้วย

หากใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของช่อดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้จากก้านกล้วยใบกล้วยก็สามารถโทรศัพท์สั่งจองได้

หรือหากใครสนใจอยากจะทำประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้เช่นกัน และโทรไปที่หมายเลข 0-4549-1588 ได้ทุกวัน รับรองว่าต่อไปนี้ต้นกล้วยที่เหลือใช้จะสามารถสร้างรายได้อย่างงามแน่นอน